



“ลอร์เรนซ์ หว่อง” นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์

การเมืองสิงคโปร์เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอีกครั้ง หลังจาก นายลอร์เรนซ์ หว่อง เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในประเทศขนาดเล็กและร่ำรวยระดับโลกแห่งนี้ ซึ่งนับตั้งแต่แยกตัวเป็นประเทศเอกราชในปี ๒๕๐๘ สิงคโปร์มีนายกรัฐมนตรีเพียง ๔ คนเท่านั้น ลอเรนซ์ หว่อง ในวัย ๕๑ ปี ผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นผู้นำรุ่นที่ ๔ (The Fourth-Generation leadership: 4G) ถูกมองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซเซียลมีเดีย และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากความสำเร็จในการรับหน้าที่ประธานร่วมคณะกรรมการเฉพาะกิจรับมือการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้กับรัฐบาล ซึ่งมีกระแสของความคาดหวังที่จะให้ผู้นำคนใหม่มุ่งตอบสนองความต้องการ และความกังวลที่เร่งด่วนที่สุดของประชาชน ทั้งในช่วงเวลาที่ท้าทายหรือเกิดวิกฤติการณ์ ตลอดจนปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ ที่ชาวสิงคโปร์กำลังเผชิญ

นายลอร์เรนซ์ หว่อง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังของสิงคโปร์ และรองเลขาธิการพรรคกิจประชาชน (People's Action Party: PAP) เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งขึ้นเป็น นายกรัฐมนตรีคนที่ ๔ ของสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๗ นับเป็นการเปลี่ยนผ่านการเมืองครั้งสำคัญในรอบ ๒๐ ปี หลังอดีตนายกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง แห่งสิงคโปร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งมายาวนานกว่า ๒ ทศวรรษ ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยนายหว่อง ได้รับการคัดสรรจากพรรคที่เป็นแกนนำก่อตั้งรัฐบาลสิงคโปร์ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ ปี ๒๕๖๔ ก่อนหน้านั้น นายลี เซียน ลุง เคยยกย่อง ลอร์เรนซ์ หว่อง ว่าได้ช่วยให้ประเทศก้าวผ่านวิกฤติโควิด-๑๙ มาได้ในบทบาทของประธานร่วมคณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องโควิด ในช่วงที่การแพร่ระบาดรุนแรง นายหว่อง ยังเคยดำรงตำแหน่งในกระทรวงกลาโหม กระทรวงการสื่อสารและข้อมูล กระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

“นโยบายการบริหารประเทศ” ของ นายลอร์เรนซ์ หว่อง

ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์ ภายใต้การเป็นผู้นำของเขา นายหว่องได้ให้แนวทางและนโยบายในการบริหารประเทศว่า เขามีความคิดอย่างไรต่อทิศทางของสิงคโปร์ในอีกหลายปีข้างหน้า สรุปได้ดังนี้

๑. การพัฒนาประเทศของผู้นำรุ่นใหม่ โดยจะมุ่งพัฒนาสิงคโปร์ในแบบของตัวเอง มุ่งมั่นที่จะปกครองประเทศด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และสำนึกถึงบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ และจะอุทิศพลังที่มีทั้งหมด

เพื่อชาวสิงคโปร์ พัฒนาประเทศให้ประชาชนชาวสิงคโปร์ทุกคนได้มีความเป็นประเทศพหุสังคมที่กว้างขวาง และมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ มีความเข้าใจถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา และการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันในสังคมได้ เพื่อลดความเปราะบางทางสังคมที่จะนำไปสู่การขาดเสถียรภาพและความมั่นคงภายในประเทศ

๒. การสานต่อบทบาทของสิงคโปร์ต่อสถานการณ์โลก

ให้ความสำคัญทางด้านการทูตและแก้ไขปัญหาภายในประเทศ อาทิ ความเหลื่อมล้ำ และการจ้างงานในสิงคโปร์ รวมถึงการดำเนินความสัมพันธ์ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจ สิงคโปร์ยืนยันถึงการสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ซึ่งเป็นแกนหลักในการเสริมสร้างความร่วมมือความมั่นคงให้กับชาติต่าง ๆ ได้ นายหว่อง ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยสิงคโปร์จะยังคงเป็นมิตรกับทุกประเทศภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติ ให้ความสำคัญกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม มุ่งเน้นให้สิงคโปร์มีความน่าสนใจต่อการลงทุนจากต่างประเทศ รักษาการเติบโตของเศรษฐกิจที่ระดับร้อยละ ๒-๓ ต่อปี ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า รักษาผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นใจว่าแรงงานของสิงคโปร์นั้นมีความสามารถในระดับโลก

๓. การยกระดับความเป็นอยู่และบริหารทรัพยากรภายในประเทศ

หมายรวมถึง ประชาชนชาวสิงคโปร์ที่มีส่วนสำคัญในการนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าได้ ชาวสิงคโปร์ทุกคนมีส่วนร่วมผลักดันประเทศให้เดินหน้า



ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการรับมือและตอบสนองต่อการเกิดโรคระบาดใหญ่ซ้ำในอนาคต^๕

๔. แผนพัฒนาประเทศจากความคิด “ประชาชน” ภายใต้แผนงาน Forward Singapore Roadmap ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนถึงแนวทางการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณ โดยสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาย่อย ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ๒) การจัดเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชาวสิงคโปร์ ๓) การเอาใจใส่ด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมชาวสิงคโปร์ ๔) การสร้างที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของชาวสิงคโปร์ ๕) การสร้างเมืองสิงคโปร์ที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศสำหรับคนรุ่นหลัง และ ๖) ความเป็นหนึ่งเดียวกันและการส่งเสริมเอกลักษณ์ของสิงคโปร์^๕



บทวิเคราะห์

๑. ภายใต้การนำของนายหว่อง เขามีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำที่มุ่งตอบสนองความต้องการและความกังวลที่เร่งด่วนที่สุดของประชาชน โดยกำหนดให้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับรัฐบาล ในการให้ความสำคัญสูงสุดกับยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของสิงคโปร์ “รับฟังเสียงของประชาชน” (Consultative Government) เพิ่มมากขึ้น

๒. ในช่วงเวลาที่ประเทศเกิดความท้าทายหรือวิกฤติการณ์ เขาจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ซึ่งมีส่วนช่วยให้รัฐบาลสามารถคิดและดำเนินนโยบายได้อย่างตรงจุด และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๓. นายหว่องจะเร่งมุ่งหน้าขับเคลื่อนโครงการ Road Map ใหม่ตามแผนของ “Forward Singapore” สัญญาประชาคมจากชาวสิงคโปร์ โดยทำร่วมกับทีมผู้นำรุ่นที่สี่ของพรรค (PAP) ที่ได้ริเริ่มโดยนายหว่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อมุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูประเทศตั้งแต่การออกกฎหมายใหม่ถึงการจ้างงานที่เป็นธรรม เชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจ การรักษาสสมดุลการค้าเสรี และมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรของสิงคโปร์ โดยเฉพาะสหภาพแห่งชาติ

ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและของรัฐ (National Trades Union Congress: NTUC) เป็นต้น

๔. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญของสิงคโปร์ได้ส่งสัญญาณถึงวิวัฒนาการในการเป็นผู้นำ เป็นสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และด้วยประวัติการทำงานและการรับใช้ประเทศที่ผ่านมา บวกกับความเฉียบแหลมทางการเมืองและความสามารถในการเชื่อมโยงกับประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อของผู้นำคนก่อน บทบาทดังกล่าวอาจเป็นแบบอย่างที่จะใช้ขับเคลื่อนและพัฒนาสิงคโปร์ต่อไปในอนาคต หน้าที่ของผู้นำคนใหม่ของสิงคโปร์นั้นจะไม่ใช่ทำหน้าที่แค่การฟื้นฟูสิงคโปร์ให้กลับมาแข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต้องพัฒนาสิงคโปร์ให้ไปสู่อีกขั้นหนึ่งได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะต่อไทย

๑) ประเทศไทยและสิงคโปร์มีมุมมองในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และด้านการเมืองระหว่างประเทศที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะประเด็นระดับภูมิภาค และมีการพัฒนาความร่วมมือด้านการทหารร่วมกันมาโดยตลอด ไทยควรสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกองทัพ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการฝึกอบรมบุคลากร และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ รวมถึงการฝึกซ้อมทางทหารระหว่างกันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๒) ประเทศไทยควรติดตามสถานการณ์การขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความผันผวนมากมายจากภายนอกประเทศที่มีความท้าทายยิ่ง กอปรกับสภาวะภายนอกที่คาดเดาได้ยาก การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โครงสร้างทางสังคมที่สิงคโปร์กำลังเผชิญ อีกทั้ง นโยบายการลงทุนและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยที่ไทยและสิงคโปร์สามารถปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือไปสู่การทำความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่ครอบคลุมมากขึ้น

ที่มา

^๑ Apnews. (2024). https://apnews.com/article/singapore-new-prime-minister-lawrence-wong-5e84846bafbc41cd44f5a75_c9e351657
^๒ ThaiPublica. (2024). <https://thaipublica.org/2024/04/singapore-pm-lee-hands-over-leadership-to-wong/>
^๓ Insharing. (2024). <https://tinyurl.com/yp8zrz5h>
^๔ Voathai. (2024). <https://www.voathai.com/a/singapore-swears-in-its-first-new-pm-in-2-decades/7613044.html>
^๕ Thaibizsingapore. (2024). <https://thaibizsingapore.comnews/%E0%B8%81%2Fdirections/forward-singapore-roadmap-2023/>

